



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๓๓/๒๕๕๖

เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนราธิวาส

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมจรรย์อาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้มีลิขิตที่ จญ.ต. ๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เสนอตามรายงานของ พระธรรมรัตนากร เจ้าคณะภาค ๑๘ ว่า พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ได้เสนอพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย และไม่ทูลพลาภาพหรือพิการ ควรยกย่องเชิดชูเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระครูนราบุรารักษ์ อายุ ๗๕ พรรษา ๕๕ น.ธ. เอก วัดบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เจ้าคณะอำเภอเมือง-ยิงอ-บาเจาะ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอเมือง-ยิงอ-บาเจาะ

การเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง-ยิงอ-บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ และตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ความว่า

“กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) บัญญัติเพื่อยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑) บัญญัติให้ต้องยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะที่ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์

แต่มีได้บัญญัติห้ามการยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะที่ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
ที่มีอายุไม่ถึง ๘๐ ปี บริบูรณ์ เป็นที่ปรึกษา

ตามเจตนารมณ์ในกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ได้บัญญัติไว้
เพื่อให้มีที่ปรึกษาของเจ้าคณะส่วนภูมิภาคชั้นนั้น ๆ

ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรอง-
เจ้าคณะที่มีอายุไม่ถึง ๘๐ ปี บริบูรณ์ เป็นที่ปรึกษา ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคม
พิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งได้"

โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่-
หน้ได้ แล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง พระครูนราบุรารักษ์ วัดบางนรา
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เจ้าคณะอำเภอเมือง-ยี่งอ-บาเจาะ
ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง-ยี่งอ-บาเจาะ

(นายสุทธีวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

ช.ล.ท. ว่าง
ผู้รักษา
ป.ล.ท. ว่าง
ท.น. ว่าง
ท.น. ว่าง